

พระราชทานประตุระบายน้ำบางไผ่ฯ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำเค็มรุก

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) เปิดเผยว่า จากความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยรวมทั้งพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย จากปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทำให้การทำกรเกษตรเสียหาย ดังนั้นจึงได้มีหนังสือขอพระราชทานพระมหากษัตริย์คุณช่วยเหลือราษฎรตำบลบางไผ่ให้สามารถประกอบอาชีพต่อไป

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวว่ หลังจากทีราษฎร ได้ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เมื่อปี 2544 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยมีสำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณกับส่วนราชการต่าง ๆ ในเรื่องการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และ สรุปได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่โครงการป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของจังหวัดนนทบุรี ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้พิจารณาจัดทำแผนงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม โดยจะดำเนินการก่อสร้างประตุระบายน้ำขนาดต่าง ๆ จำนวน 15 แห่ง พร้อมเชื่อมกันน้ำและคันกันน้ำ 2 แห่ง โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการในส่วนของการก่อสร้างประตุระบายน้ำเขตตำบลบางไผ่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2545

เลขาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่ การดำเนินงานและการก่อสร้างประกอบด้วย ประตุระบายน้ำขนาด 4.00 เมตร บริเวณปากคลองบางไผ่ใหญ่ ประตุน้ำขนาด 4.00 เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 0.5 เมตรต่อวินาที บริเวณปากคลองบางไผ่น้อยจำนวน 2 เครื่อง เมื่อการดำเนินงานแล้วเสร็จ สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำเค็มที่หนุนเข้าสู่พื้นที่โครงการ และพื้นที่ปัดล้อม สามารถลดความเดือดร้อนของราษฎรได้ 1,287 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร 2,287 ไร่ ราษฎรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีชีวิิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กล่าวว่ ปัจจุบัน พื้นที่บางส่วนแม้จะแปรสภาพเป็นหมู่บ้านจัดสรรโรงงาน แต่ก็ยังคงเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณ 40 % ซึ่งถือได้ว่าราษฎรในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างประตุระบายน้ำบางไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง และยังคงยึดอาชีพการเกษตรในการยังชีพสมดังพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน

จากสยามรัฐออนไลน์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง งบฯ. ๒๗. 11

เพื่อโปรดฯ เรื่อง งบฯ. ๒๗. 11 งบฯ.

110000
(๒๑๖ ไร่ ๑๖๓ ไร่ ๑๖๓ ไร่)
๒๗.๑๗. 11
12 พ.ย. 52

กราบ
[Signature]

(นายชัยนรินทร์ พันธุ์บุญญานนท์)
พล.ต.ป. 11
12 พ.ย. 2552

เรื่อง งบฯ. ๒๗. ๑๗
เพื่อโปรดฯ

[Signature]
(นางอรทัย พิรณศิริ)
๒๗.๑๗. ๑๗. 12 พ.ย. 2552